

## **BÁO CÁO**

### **Thẩm tra của Ban Pháp chế tại kỳ họp thứ 3**

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và sự phân công của Thường trực HĐND thị xã; qua giám sát ở một số địa phương, đơn vị kết hợp với việc thẩm tra báo cáo của UBND thị xã và các ngành trong khối nội chính trình tại kỳ họp, Ban Pháp chế HĐND thị xã nhất trí với các báo cáo trình tại kỳ họp và thống nhất nhận định, đánh giá thêm về tình hình thi hành Hiến pháp và pháp luật; tình hình quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng chính quyền địa phương trong 6 tháng đầu năm 2021 trình kỳ họp thứ 3 - HĐND thị xã khóa VII như sau:

#### **I. THẨM TRA CÁC BÁO CÁO CỦA UBND THỊ XÃ**

##### **1. Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh 6 tháng đầu năm 2021.**

1.1. Tình hình quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội

1.1.1. Về Quốc phòng- Quân sự:

Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được củng cố và tăng cường; đặc biệt trên lĩnh vực xây dựng khu vực phòng thủ. Tăng cường xây dựng cơ sở cụm ATLC - SSCĐ và ANTT vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống. Công tác xây dựng LLVT các cấp tiếp tục được chú trọng, tổ chức huấn luyện bồi dưỡng về kỹ, chiến thuật nâng cao khả năng SSCĐ cho lực lượng DQTV, dự bị động viên. Hoàn thành đạt 44/44 chỉ tiêu gọi thanh niên nhập ngũ, giao quân đúng thời gian quy định, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Duy trì nghiêm túc phòng, chống dịch bệnh Covid19 theo quy định.

\* Ban Pháp chế kiến nghị:

- UBND các phường tăng cường công tác quản lý chặt chẽ Thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ. Đề nghị BCH Quân sự thị xã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để tham mưu chỉ đạo bổ sung kiện toàn Chỉ huy trưởng BCH Quân sự xã Hải Lệ, Phó chỉ huy trưởng BCH Quân sự phường 2 đảm bảo đúng quy định Luật DQTV năm 2019.

1.1.2. An ninh chính trị- TTATXH

Các hoạt động lễ nghi tôn giáo diễn ra thuận tụy, tuân thủ các quy định của Nhà nước, địa phương, không tập trung đông người, thực hiện nghiêm giản



cách xã hội nhằm phòng- chống dịch covid 19. Công tác đấu tranh phản bác, vạch trần bản chất, âm mưu, ý đồ chống phá của các thế lực thù địch, đối tượng phản động, bất mãn thông qua mạng xã hội ngày càng phát huy hiệu quả.

Tình hình an ninh chính trị diễn biến phức tạp trong 6 tháng đầu năm 2021, các lực lượng chức năng đã triển khai nhiều kế hoạch, biện pháp phòng ngừa và đấu tranh chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Công tác đấu tranh phòng - chống tội phạm được tăng cường. Tình hình tranh chấp khiếu kiện còn diễn biến phức tạp, trọng án xảy ra trên địa bàn, tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự xã hội được phát hiện, xử lý tập trung vào các loại hành vi: Giết người, cố ý gây thương tích với tính chất mức độ thực hiện hành vi phạm tội liều lĩnh, côn đồ liên quan đến các đối tượng hình sự trên địa bàn thị xã; tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh bạc, trộm cắp tài sản chiếm tỷ lệ cao. Phương thức, thủ đoạn của tội phạm không mới song hành vi hoạt động tinh vi, liều lĩnh và manh động hơn. Đối tượng vi phạm hành chính về sử dụng trái phép chất ma túy tiếp tục diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng ( tăng 8 vụ với 48 đối tượng so với cùng kỳ). Tai nạn, va chạm giao thông xảy ra 03 vụ tại nạn giao thông làm chết 03 người, bị thương 02 người, không tăng không giảm về số vụ, số người bị thương tăng 01 người chết so với cùng kỳ năm 2020.

\*Ban Pháp chế kiến nghị:

- Đề nghị Công an thị xã tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan, nhất là các cơ quan tiền hành tố tụng trong việc phát hiện, xử lý kịp thời các vụ việc có dấu hiệu tội phạm, nhất là các vụ việc liên quan tín dụng đen, các vụ việc dư luận xã hội quan tâm.

- Chỉ đạo Công an phường, Ban chỉ đạo phường, ban điều hành khu phố bám sát địa bàn nắm bắt tình hình khu dân cư, tiếp tục duy trì tốt mô hình phòng chống ma túy ở các khu phố. Sơ kết tổng kết các mô hình ...qua đó rút ra những bài học kinh nghiệm để thực hiện có hiệu quả đối với các mô hình trên địa bàn.

Qua thẩm tra Ban Pháp chế HĐND thị xã nhận thấy tình hình tội phạm và các vi phạm pháp luật còn tiềm ẩn phức tạp; tình trạng vi phạm hành lang an toàn giao thông, xe quá khổ, quá tải, việc đậu đỗ xe ô tô trên vỉa hè chưa được xử lý triệt để, gây hỏng đường và ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị.

Đề nghị Công an thị xã làm rõ một số nội dung sau:

1. Tại báo cáo trong phần đánh giá về lĩnh vực Quốc phòng – An Ninh chỉ thể hiện về kết quả triển khai chỉ đạo, nhưng trong phần tồn tại lại nêu Tội phạm hình sự, tội phạm ma túy, tệ nạn lô đề, tín dụng đen có chiều hướng gia tăng ở một số nơi trên địa bàn. Vậy đề nghị làm rõ thực trạng của các loại tội phạm này trên địa bàn và giải pháp đấu tranh trong thời gian tới.



2. Trong thời gian qua các vụ phạm pháp hình sự gia tăng, đặc biệt có trọng án trên địa bàn, sử dụng vũ khí để gây án dẫn đến chết người. Vậy đề nghị làm rõ trên địa bàn thị xã có băng nhóm hay không. Công tác quản lý vũ khí, vẫn liệu nỗ của cơ quan chức năng như thế nào. Giải pháp để ngăn ngừa đấu tranh.

3. Công an thị xã trong thời gian qua đã tiến hành tuần tra kiểm soát bảo đảm TTATGT trên địa bàn, tuy nhiên hiện nay việc xe ô tô có trọng tải lớn phục vụ thi công tuyến đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn qua địa bàn thị xã được phân luồng theo tuyến đường công vụ ngoại tuyến nhưng đi không đúng tuyến đường quy định làm ảnh hưởng đến chất lượng, đảm bảo an toàn các tuyến đường giao thông và gây ô nhiễm môi trường; xe ô tô đậu đỗ trên vỉa hè làm mất mỹ quan đô thị. Giải pháp khắc phục tình trạng này.

### **1.2. Công tác xây dựng chính quyền, cải cách hành chính**

- Công tác xây dựng chính quyền được UBND thị xã quan tâm thực hiện. Tiếp tục tổ chức bộ máy các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn, hợp lý, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tiếp tục triển khai cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong các cơ quan, đơn vị; kịp thời kiện toàn bộ máy lãnh đạo, công chức, viên chức các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp; thường xuyên quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nhằm nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

- Công tác cải cách hành chính của thị xã đã được triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ. Công tác cải cách TTHC và cơ chế một cửa, một cửa liên thông được triển khai thực hiện nghiêm túc. Ứng dụng công nghệ thông tin được đẩy mạnh giúp công khai, minh bạch, cắt giảm thời gian giải quyết TTHC nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, nhân dân trong giải quyết thủ tục hành chính và hướng đến xây dựng Chính quyền điện tử và nền hành chính hiện đại, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước.

Tuy vậy, công tác cải cách hành chính vẫn còn một số hạn chế: Việc triển khai thực hiện tiếp nhận và trả hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 gặp nhiều khó khăn, đạt tỷ lệ thấp; việc ứng dụng phần mềm của một số lĩnh vực chưa được áp dụng như lĩnh vực cấp giấy phép kinh doanh, vẫn còn hồ sơ trả sửa đổi bổ sung nhiều lần.

### **2. Báo cáo tình hình tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân 6 tháng đầu năm 2021**

Trong 6 tháng đầu năm 2021, tình hình đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn thị xã có giảm về số lượng đơn và vụ việc so với cùng



kỳ năm 2021<sup>1</sup>; Đơn thư trong nhân dân chủ yếu kiến nghị, phản ánh<sup>2</sup>; Nội dung đơn thư liên quan đến lĩnh vực đất đai trong số lượng đơn thư tiếp nhận.

Xác định được tầm quan trọng trong công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư, lãnh đạo Chính quyền địa phương từ thị xã đến cơ sở đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung giải quyết đơn thư; chính vì vậy tỷ lệ giải quyết đơn thư kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thị xã đạt tỷ lệ khá cao, đạt 97% đơn thư tiếp nhận (69/71).

Nhìn chung hoạt động tiếp công dân, việc tiếp nhận, xử lý và giải quyết đơn thư được UBND thị xã và UBND các phường, xã thực hiện khá nghiêm túc. Đối với các vụ việc kiến nghị, phản ánh, UBND thị xã đã tiếp nhận, kịp thời chuyển đến đơn vị, cơ quan nghiên cứu, tham mưu UBND thị xã giải quyết, trả lời công dân đúng quy định.

Tuy vậy, công tác giải quyết đơn thư của công dân vẫn còn bộc lộ những hạn chế, khó khăn nhất định. Công tác tham mưu đối với lãnh đạo UBND thị xã của UBND phường, xã, các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp đôi lúc còn chậm trong tham mưu giải quyết đơn thư, còn tình trạng đùn đẩy dẫn đến việc xử lý đơn thư của công dân thiếu dứt điểm. Việc theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện chưa được thường xuyên, thiếu quyết liệt trong tham mưu, xử lý các tình huống chậm trễ.

\* Ban Pháp chế kiến nghị: Các đơn vị, phòng ban tham mưu UBND thị xã trong giải quyết đơn thư khắc phục nội dung hạn chế trên, tăng cường công tác tham mưu, đẩy nhanh tiến độ, giải quyết dứt điểm các trường hợp kiến nghị, phản ánh chính đáng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thị xã.

Qua thẩm tra các báo cáo của UBND thị xã, xuất phát từ tình hình thực tiễn công tác về các lĩnh vực nêu trên, Ban Pháp chế HĐND thị xã nhận thấy.

Chưa thực sự quyết liệt, triệt để trong việc chỉ đạo, chấn chỉnh đối với lãnh đạo một số cơ quan, địa phương thiếu chủ động, chưa tập trung trong thực hiện nhiệm vụ; chưa kiên quyết xem xét trách nhiệm việc đùn đẩy, né tránh trong giải quyết đơn thư cũng như xử lý các vụ việc phức tạp thuộc thẩm quyền.

Đề nghị UBND thị xã làm rõ nội dung sau.

Tình hình chấp hành pháp luật trong lĩnh vực trật tự xây dựng Nhìn chung nhận thức của người dân về chấp hành pháp luật trong lĩnh vực trật tự xây dựng ngày càng được nâng lên, công tác phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự xây dựng, trật tự đô thị được duy trì; Công tác tham mưu UBND thị xã ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đảm bảo đúng quy định. Tuy nhiên vẫn

<sup>1</sup> Tiếp nhận trong kỳ 71 đơn. Đơn đủ điều kiện xử lý: 71 đơn giảm 3 đơn so với cùng kỳ năm trước

<sup>2</sup> Đơn kiến nghị, phản ánh 69 đơn



còn trường hợp xây dựng nhà không phép, vi phạm hành lang an toàn đường sắt. Vậy đề nghị, UBND thị xã làm rõ trách nhiệm của các cơ quan liên quan để hộ ông Trần Lộc xây dựng trái phép.

## **II. THẨM TRA BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CÁC CƠ QUAN TƯ PHÁP**

Qua giám sát và thẩm tra báo cáo các đơn vị trong khối nội chính, Ban Pháp chế nhận thấy mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong khối nội chính ngày càng được tăng cường. Quan điểm thống nhất trong quá trình giải quyết án, không có kháng nghị cùng cấp. Duy trì và thực hiện có hiệu quả hội nghị liên ngành, nhằm chủ động trao đổi, kịp thời giải quyết những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, nhằm đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án.

### **1. Báo cáo kết quả công tác Viện kiểm sát nhân dân.**

Qua nghiên cứu Báo cáo số 160/BC-VKS của Viện Kiểm sát nhân dân, Ban pháp chế cơ bản thống nhất với các nhận định của Viện kiểm sát nhân dân thị xã.

Báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân thị xã đã phản ánh cơ bản đầy đủ về tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật ở địa phương và kết quả công tác ngành 6 tháng đầu năm 2021, Viện kiểm sát đã giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố được thực hiện nghiêm túc<sup>3</sup>, công tác quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn<sup>4</sup>. Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong giai đoạn truy tố; kiểm sát xét xử các vụ án hình sự; kiểm sát việc bắt tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự; kiểm sát việc giải quyết vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, lao động và kiểm sát thi hành án dân sự ... được thực hiện đúng quy định của pháp luật. Công tác kiểm sát hoạt động tư pháp đã bám sát chức năng, nhiệm vụ, đảm bảo hoạt động tố tụng hình sự và thi hành án theo quy định của pháp luật.

\* Ban Pháp chế kiến nghị:

-Tiếp tục phát huy, tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra; thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng chống oan sai, bỏ lọt tội phạm; nâng cao chất lượng kiểm sát hoạt động tư pháp, đảm bảo xử lý đúng luật các vụ, việc.

### **2. Đối với Tòa án nhân dân thị xã**

<sup>3</sup> Tổng số tin báo nhận và đưa ra phân loại xử lý 12 tin, Cơ quan CSĐT đã giải quyết 10 tin, 02 tin đang giải quyết theo luật định

<sup>4</sup> Kiểm sát điều tra 25 vụ/31 bị can (Giảm 03 vụ/10 bị can với cùng kỳ năm trước) cơ quan điều tra đã xử lý 14 vụ/ 20 bị can, còn 11 vụ/ 11 bị can đang trong thời gian giải quyết.



Tòa án nhân dân thị xã thực hiện quyền tư pháp đã làm tốt nhiệm vụ xét xử, giải quyết các loại án đảm bảo theo quy định của pháp luật nhằm bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, tổng số án các loại Tòa án phải giải quyết là 86 vụ (tăng 27 vụ việc so cùng kỳ năm trước). Các loại án tập trung chủ yếu đó là: Án hình sự, án dân sự, án Hôn nhân & Gia đình, án hành chính<sup>5</sup>.

Án hình sự tăng 4 vụ/12 bị cáo so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ giải quyết án hình sự giảm 94% so với cùng kỳ. Các loại tội phạm tập trung vào: xâm phạm về sức khỏe, tính mạng, xâm phạm về sở hữu tài sản của người khác, đánh bạc, tội tàng trữ trái phép chất ma túy, tội tham ô tài sản.

Việc xét xử các vụ án hình sự đảm bảo đúng người, đúng tội, áp dụng các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ đúng pháp luật, không xử oan, không bỏ lọt tội phạm. Hình phạt áp dụng đối với các bị cáo đảm bảo nghiêm minh, tương xứng với tính chất, mức độ, hành vi và nhân thân của người phạm tội, đáp ứng yêu cầu phòng- chống tội phạm trong tình hình hiện nay; đồng thời thể hiện sự nghiêm minh trong việc áp dụng pháp luật.

Việc giải quyết, xét xử các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, lao động, hành chính đảm bảo tính khách quan, toàn diện, áp dụng đúng các quy định của pháp luật tố tụng dân sự trong giải quyết các loại án trên; quyền và lợi ích hợp pháp của các bên đương sự được Tòa án bảo vệ.

Việc ra quyết định thi hành án, cho hoãn thi hành án được Tòa án thực hiện kịp thời, chặt chẽ, đúng quy định của Bộ luật hình sự, Luật Thi hành án hình sự và các văn bản hướng dẫn thi hành. Trong năm không có án hủy tại cấp phúc thẩm, án sửa do lỗi chủ quan của Thẩm phán.

\* Ban Pháp chế kiến nghị:

- Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ án; đảm bảo việc ra bản án, quyết định đúng pháp luật, không bỏ lọt tội phạm, không làm oan người vô tội; tăng cường công tác hòa giải, đối thoại trong giải quyết các vụ án dân sự, hành chính. Không để xảy ra trường hợp việc ra quyết định, bản án còn sai sót, tuyên không rõ, khó thi hành.

### **3. Đối với Chi cục Thi hành án dân sự thị xã**

Qua nghiên cứu báo cáo số 219/BC-CCTHADS ngày 30/6/2021, Ban pháp chế cơ bản nhất trí với những đánh giá về công tác thi hành án dân sự thị xã 6

---

<sup>5</sup> Án hình sự 17vụ/31 bị cáo, tăng 4 vụ/12 bị cáo so với cùng kỳ; án dân sự phải giải quyết 13 vụ; tăng 9 vụ so với cùng kỳ. Án Hôn nhân & Gia đình với tổng số vụ phải giải quyết 46 vụ, tăng 13 vụ so với cùng kỳ; án hành chính 3 vụ.



tháng đầu năm 2021. Chi cục thi hành án dân sự thị xã đã làm tốt công tác kiểm tra, chỉ đạo các lĩnh vực hoạt động của đơn vị, phối hợp với các cơ quan và chính quyền các cấp xác minh thông kê để tập trung giải quyết các vụ việc, chỉ đạo Chấp hành viên làm tốt công tác vận động, thuyết phục, góp phần hạn chế tối đa việc phải huy động lực lượng cưỡng chế thi hành án<sup>6</sup>.

Tuy vậy, quá trình thi hành án vẫn còn gặp những khó khăn nhất định: Số tiền có điều kiện thi hành nhưng chưa thi hành được còn cao 83,6%.

\* Ban Pháp chế kiến nghị:

- Chi cục THADS thị xã tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong quá trình tổ chức thi hành án, cưỡng chế thi hành án. Tập trung giải quyết các vụ việc có điều kiện thi hành. Quá trình tổ chức thi hành án, cưỡng chế đảm bảo đúng thủ tục, trình tự theo quy định pháp luật, không để phát sinh khiếu nại, tố cáo góp phần ổn định ANCT- TTATXH trên địa bàn.

- Tăng cường công tác tham mưu, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo THADS thị xã, kịp thời chỉ đạo giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình thi hành án đối với các vụ, việc phức tạp.

### **III. THẨM TRA DỰ THẢO CÁC NGHỊ QUYẾT**

#### **1. Dự thảo nghị quyết về triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh 6 tháng cuối năm 2021. Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND thị xã năm 2022**

1.1. Về cơ sở pháp lý: Dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển Kinh tế- Xã hội, Quốc phòng- An ninh 6 tháng cuối năm; Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND thị xã năm 2022 được xây dựng đảm bảo các căn cứ pháp lý và đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

1.2. Nội dung dự thảo các Nghị quyết đảm bảo tính hợp Hiến, hợp pháp và tình hình thực tế về phát triển Kinh tế- Xã hội, Quốc phòng- An ninh của địa phương; thể thức, kỹ thuật trình bày của các dự thảo Nghị quyết phù hợp với quy định.

Ban Pháp chế HĐND thị xã đề nghị HĐND thị xã xem xét, thông qua.

#### **2. Dự thảo Nghị quyết về ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân thị xã khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026**

##### **2.1. Căn cứ pháp lý và thẩm quyền**

---

<sup>6</sup> Chi cục thi hành án đã thu lý 185 việc, tổng số phải thi hành 182; số có điều kiện thi hành 148 việc, đã thi hành 116 việc, đình chỉ 3 việc đạt tỷ lệ 78,4%; Tổng số tiền có điều kiện thi hành 4.313.687.000đ, số tiền chưa có điều kiện thi hành 3.538.983đ. thi hành án về tiền đạt tỷ lệ 17,4% số tiền có điều kiện thi hành. Đã ban hành 02quyết định cưỡng chế thi hành án.

Dự thảo nghị quyết trình Hội đồng nhân dân thị xã được xây dựng đảm bảo đúng quy định pháp luật; việc Hội đồng nhân dân thị xã ban hành Nghị quyết về quy chế hoạt động là đúng thẩm quyền.

## 2.2. Về nội dung Nghị quyết

Nội dung Nghị quyết phù hợp với quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân và phù hợp với thực tiễn hoạt động của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã.

Ban Pháp chế thống nhất đề nghị Hội đồng nhân dân thị xã thông qua Nghị quyết về ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân thị xã nhiệm kỳ 2021-2026.

Trên đây là báo cáo thẩm tra về tình hình thi hành pháp luật trong 6 tháng đầu năm 2021 trên địa bàn thị xã và các dự thảo nghị quyết, Ban Pháp chế trình tại kỳ họp thứ 3 - HĐND thị xã khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 để đại biểu HĐND thị xã nghiên cứu xem xét./.

### ***Nơi nhận:***

- TT Thị ủy; TT HĐND thị xã;
- UBND; UBNDTTQVN thị xã;
- Viện Kiểm sát, Tòa án, Chi cục THA, Công an, BCH Quân sự Thị xã;
- Các vị Đại biểu HĐND thị xã khóa VII
- Đại biểu mời tham dự kỳ họp HĐND TX
- Lưu: VT.

**TM. BAN PHÁP CHẾ  
KT. TRƯỞNG BAN  
PHÓ TRƯỞNG BAN**



**Đoàn Minh Hải**